

1 số nét về Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc?

Nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần yêu nước và tinh thần cách mạng của lực lượng cựu chiến binh, ngày 6 - 12 - 1989, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IV đã họp và ra Nghị quyết thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

1. Từ năm 1990 đến năm 1996

Thực hiện các quyết định của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy đã từng bước chỉ đạo việc thành lập Hội Cựu chiến binh ở ba cấp trên địa bàn tỉnh. Ngày 17 - 4 - 1990, Tỉnh ủy ra thông tri thành lập Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh, xác định sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quy định các bước tiến hành thành lập Ban Chỉ đạo vận động thành lập Hội Cựu chiến binh từ tỉnh đến cơ sở; xác định trách nhiệm của các ban, ngành có liên quan trực tiếp, giúp đỡ cho việc thành lập tổ chức Hội Cựu chiến binh ở các cấp, các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Sự ra đời của Hội Cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh là nguồn cổ vũ, động viên lớn đối với đông đảo lực lượng cựu chiến binh. Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu.

Trong quá trình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, các cấp Hội Cựu chiến binh đã có nhiều đóng góp vào việc bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị trên các địa bàn; tham gia tích cực vào nhiều chương trình kinh tế - xã hội và hoạt động tình nghĩa ở địa phương.

2. Từ năm 1997 đến năm 2010

Cơ cấu Hội Cựu chiến binh gồm Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh và các Hội Cựu chiến binh huyện, thành, thị trong tỉnh. Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc đã có bước trưởng thành đáng kể về số lượng và chất lượng. Tổ chức hội đã có ở các khu dân cư trong toàn tỉnh. Tỉnh cũng đã xây dựng được 32 tổ chức hội cơ sở trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, trường học.

Hội Cựu chiến binh phát huy tốt phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ", tích cực gương mẫu tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiều chương trình kinh tế - xã hội tiêu biểu như xóa đói giảm nghèo, phong trào làm giao thông nông thôn, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ, giữ gìn trật tự an toàn ở cơ sở.

Những thành tích đó đã được cấp trên ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý. Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc đang ngày càng xứng đáng với vị trí là một đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là ở cơ sở.

Nguồn tin: Theo Địa chí Vĩnh Phúc